
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครัง้ที่ 3  ประจําป  2562 

วันที่   3   กนัยายน   2562 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.45 น. 

รายชื่อผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1.นางจิตรา  หมีทอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2.นายภราดร  อุดมการณเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (1) 

3.นายชํานาญ  เหลืองบํารุงรกัษ  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค  (2) 
4.นายกวี        อศัวรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

5.นายนพดล     สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

6.นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

7.นายสมชาย   ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

8.นายวิโรจน   กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

9.นายเผชิญ   พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

10. นางอังสุมาลย   เช่ียวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอบรรพตพสิัย 

11.นายวินัย     ดวงสุทธา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอบรรพตพสิัย 

12.นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

13.นางสาวชุติมา   เสรรีัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภา) 

14.นายอรรถพร  แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

15.นายสุรวิทย   ฤทธิ์ฉํ่า   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

16.นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

17.นายธีรพันธ    ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 

18.นายสมศักดิ์    แจมฟา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

19.นางธนิดา      ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

20.นางบญุลือ   สงเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

21.นายขาว       พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 
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22.นายยงยุทธ   สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟา 

23.นายสุชาติ     เรืองชัยเสรพีงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเกาเลี้ยว 

24.เกรียงรบ      หนูคํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมตาบง 

 

ฝายบริหาร 

1.นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2. นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.นางบุญยวีร ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

4.นางอวยพร     สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

5.นายนิมิต       ยืนยง   หัวหนาฝายเครื่องจักรกล (แทน ผูอํานวยการกองชาง) 

6.นางสาวอราม  วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

7.พ.จ.อ.สุธาพิพฒัน  บุญประจันทร หัวหนาฝายบานพักคนชรา  (แทน ผอ.กองสงเสริมฯ) 

8.นายสันติ      จันทรเผิบ  ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย    

9.นางประไพ    พูลทะจิตร  หัวหนาฝายจัดหาพสัดุและทรพัยสิน (แทน ผอ.กองพสัดุฯ) 

10.นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด  

11.นายอภิรักษ  อุนใจ   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวตัิ)  

12.นายอนุพันธ   เนียมสกุล  หัวหนาฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม (แทน ผอ.กองการเจาหนาที่) 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหนาฝายการประชุม 

2.นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3.นางสาวไพลิน   ปุนชาติ  หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

4.จ.ส.ท.อัครนันท  เจริญกิจจารัตน เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

5.นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

6.นายณัฐพงศ   คลายทวม  บก.ขาวสยาม 

7.นายอภิสิทธิ์ สันติภาพจันทรา  สื่อมวลชน 

8.นางสาวแพรภัทรา  ปฏิมาประกร ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

9.นางจุฑารัตน   ทองหยิบ  หัวหนาฝายจัดหาประโยชน 

10.นางเกษณี  จันทรหอม  หัวหนาฝายพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

11.นางสาวทัศนีย  โชติกเจริญสุข  หัวหนาฝายนโยบายและแผน 

12.นางสาวภิญญาพัชญ  แหงมงาม ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
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13.นางสาววิภาวี    วิระสันติ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

14.นางสาวอาภาพร   ชํานาญหมอ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

15.นางสาวสุกัญญา   อยูสิงห  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

16.นางนพรัตน        ไชยมงคล  หัวหนาฝายงบประมาณและการพัฒนา 

17.นางสาวพิมพชนก   ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

18.นางอุบล    เติมประยูร  เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

19.นางจันทนา  ผดุงจิตต   หัวหนาฝายการเงิน 

20.นางธนัญ    วรรณฤกษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

ผูลาประชุม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1.นายณรงค พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

2.นายสุรจิต บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

3.ด.ต.ธงชัย วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

4.นายกิติรัตน ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอตาคล ี

5.นายชวฤทธิ ์ วิบูลรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอแมเปน 

6.นายสมบูรณ สุวรรณโสภณศิร ิ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอชุมแสง 

 

ผูขาดประชุม 
1.นายวรศักดิ์  นิ่มดิษฐ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอหนองบัว 

 

ผูไมมาประชุม 

1.นางนัจวนันท  พีระญาอานนท  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน   

 

 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่ 3 ประจําป  2562  พรอมแลว  

ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมาครบองค

ป ระชุมแล ว  ลํ าดั บต อ ไป ขอ เ รี ยน เชิญท า นจิ ตร า   หมี ทอ ง  

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทําหนาที่

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป  2562       

ขอเรียนเชิญคะ ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานประธานสภา ไดดําเนินการ

ตามระเบียบวาระการประชุมตอไปคะ 

 

นางจิตรา   หมีทอง - ขอเปดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจําป 2562 

ประธานสภา อบจ.นว.   วันที่ 3 กันยายน  2562  ณ บัดนี้ นะคะ 

 - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1 

 

ระเบียบวาระที่ 1 - เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

 - ในวันนี้ไมมีเรื่องอะไรนะคะ  

 - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 2 

 

ระเบียบวาระที่ 2 - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2562 เมื่อวันที่ 

8  สิงหาคม  2562   

- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ เชิญคะ  

 

นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  -  เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว ผม นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวน

จังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว นะครับ เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  

2562  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ซึ่งประกอบดวย นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  นายเผชิญ    พวงสมบัติ     
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นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  และ

นางธนิดา ศกุนรักษ ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่  2 

ครั้ งที ่  2  ประจําป  2562 เมื่อวันที่  8   สิงหาคม  2562  

ซึ่งจากการตรวจรายงานการประชุมและไดฟงจากเครื่องบันทึกเสียงแลว 

ปรากฏวารายงานการประชุมดังกลาวถูกตองครบถวนทุกประการ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ไดตรวจบันทกึ 

ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเปนทีเ่รยีบรอยแลวนะคะ มีสมาชิกทานใดที่จะขอ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขในรายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียนเชิญคะ  

ไมมีนะคะ ถือวาที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนะคะ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  สมัยสามัญ สมัยที ่  2 ครั ้งที ่ 2 ประจําป 

2562 เมื่อวันที่  8  สิงหาคม   2562  

 - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3 

 

ระเบียบวาระที่ 3 - เรื่อง แจงเพื่อทราบ 

 3.1 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข 

ครั้งที่ 2/2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 3.2 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ขององคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

- เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายก ฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย - 3.1 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แกไข  

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ ครั้งที่ 2 / 2562  ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

นายก อบจ.นว.    เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) แกไขครั้งที่ 2/2562 ขององคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 8 รายการ โดยไดดําเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ขอ 21 และ

ไดรับความเห็นชอบจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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พรอมไดประกาศใชเมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2562 แลว เพื่อเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

ขอ 21 และ ขอ 24  จึงสงแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

แกไข ครั้งที่ 2/2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มาเพื่อ

เสนอตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทราบ รายละเอียด

ตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่

เกี่ยวของตอไป  

  - 3.2 เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 / 2562 ขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดจัดทําแผนพัฒนา

ทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โดยไดดําเนินการตามขั้นตอน

ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 ขอ 22/1 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค และไดประกาศใชวันที่ 

28  สิงหาคม  พ.ศ.2562 แลวนั้น เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2561 ขอ 22/1 และขอ 24 จึงสงแผนพัฒนาทองถิ่น  

(พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 / 2562 ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จํานวน 31 ชุด มาเพื่อเสนอตอสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทราบ และประชาสัมพันธ 

ใหประชาชนทราบตอไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในระเบียบวาระที่ 3 นะคะ ก็เปนการแจงเพื่อทราบก็จะมีสองเรื่อง 

ประธานสภา อบจ.นว.    ในเรื่องของแผนพัฒนานะคะ ซึ่งเปนอํานาจของทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ

    และคณะกรรมการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 /2562 ที่ไดแจกทาน 

สมาชิกฯ ไปเลมสีเหลืองนี้ นี้คือแผนพัฒนาที่เราเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 และ

ก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือแผนพัฒนาเชนเดียวกัน แกไขรายละเอียดก็จะมีอยู 
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สองเลมที่สงใหทานสมาชิกฯ ดู นะคะ มีทานสมาชิกทานใดที่จะสอบถาม

รายละเอียดเกี่ยวกับการปลี่ยนแปลงหรือแกไขไหมคะ ถาไมมีก็ผานนะคะ 

      

นางจิตรา  หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  4 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 4 - ญัตติ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินเหลือจาย ของกองกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปน

รายการใหม ที่กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 31 รายการ รวมเปนเงิน

80,503,770.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่   ดวยองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอนและ 

นายก อบจ.นว.    แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 เงินเหลือจาย ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวน 

จังหวัด และกองชาง ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม  

ที่กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คาครุภัณฑ ที่ดิน

และสิ่งกอสราง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินเหลือจาย ของกองกิจการ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง จํานวน 61 รายการ รวม
เปนเงิน 80,503,770 บาท  ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ที่กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 31 รายการ รวมเปน
เงิน 80,503,770 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวามีเงินเหลือจาย
และมีบางโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได และเพื่อชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนผูใชถนน  ใหไดรับความสะดวก ปลอดภัย  
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ประกอบกับองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีรถขุดไฮโดรลิค 
ตีนตะขาบ ชนิดบูมยาว จํานวน 2 คัน สําหรับบริการประชาชนในพื้นที่ 
15 อําเภอ และใชในภารกิจโครงการตามนโยบายของรัฐบาล  
“คลองสวย น้ําใส คนไทยมีความสุข” ซึ ่งไม เพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน เนื่องจากมีผูขอรับการสนับสนุนมาเปนจาํนวนมาก 
ทําใหการใหบริการไมทั่วถึงและลาชา เพื ่อใหเปนไปตามประกาศ
ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน และ
ผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน ประกาศ  ณ วันที่ 22 ธันวาคม 
2548 เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลง
เพลาเกินกวากําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวง
สัมปทาน และเพื่อใหเพียงพอตอการขนสงเครื่องจักรกลหนักเขาไป
ปฏิบัติงานสําหรับการดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนและรองรับการขนสงรถขุดไฮโดรลิคตีนตะขาบ ชนิดบูมยาว 
ตลอดจนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค 
จําเปนตองจัดหาครุภัณฑดนตรีและนาฎศิลป เพื่อนํามาใชจัดการเรียน
การสอนและฝกซอมเขารวมกิจกรรมตางๆ ในเครือโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย จึงขออนุมัติโอนและแกไขเปลี ่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินเหลือจาย 
ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง จํานวน 61 
รายการ รวมเปนเงิน 80,503,770 บาท ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปน
รายการใหม ที่กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
งบลงทุนคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 31 รายการ  
รวมเปนเงิน 80,503,770 บาท การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนและแกไปเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ ่งก อสร าง เป นอํานาจอนุม ัติของสภาทองถิ ่น ตามขอ 27 
และขอ 29 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อ
ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
และแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ)  นายไกรสิน  ศิลปาจารย  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 23 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่ 4 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินเหลือจาย ของกองกิจการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด และกองชาง  ไปเพิ่มจายและไปตั้งจาย 
เปนรายการใหม ที่กองชาง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 31 รายการ  รวมเปนเงิน 
80,503,770.-บาท 
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  5 

 

ระเบียบวาระที่  5   - ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2561 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ  

เปนเงิน 9,200,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ รายงานคะ 

  

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนเสนอญัตต ิ

นายก อบจ.นว. ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจายประจาํป

งบประมาณพ.ศ.2561 กรณียังมิไดหนีผู้กพัน โดยมหีลกัการและ

เหตผุล ดังนี ้

หลักการ 

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการตามขอบญัญัตงิบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามมตสิภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค ในการประชุม สมัยวิสามญั สมัยที่ 3 ประจําป 

2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 อนุมัติใหกันเงินกรณยีังมิไดกอ

หนี้ผูกพัน ของกองชาง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษา 
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และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 

9,200,000 บาท (เกาลานสองแสนบาทถวน) ไวเบิกจายภายใน

ปงบประมาณ 2562 และไมสามารถเบิกจายไดทัน จึงจําเปนตองขอ

อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินตอไปอีกหนึ่งปตอสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรค รายละเอียดดังนี ้ 

1. คาปรับปรุงระบบกรองน้ํา ภายในอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา 

บึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด  

หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

เปนเงิน 3,200,000.- บาท (สามลานสองแสนบาทถวน) 

2. คากอสรางทางเทาพรอมวางทอระบายน้ําภายในโครงการพัฒนา

แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด เปนเงิน 6,000,000.- บาท  

(หกลานบาทถวน) 

เหตุผล 

1. โครงการปรับปรงุระบบกรองน้ําภายในอาคารแสดงพันธุสัตวนํ้า 

บึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด  

หมูที่ 3 ตําบลแควใหญ อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 

เปนโครงการที่มเีทคนิคพิเศษหลายข้ันตอนจึงตองใชเวลามากในการ

สืบราคาวัสดุและตรวจสอบแบบแปลนอยางละเอียดถ่ีถวน เพื่อจัดทํา

ราคากลาง จึงไมสามารถดําเนินการกอหนีผู้กพันและเบิกจายไดทัน

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. โครงการกอสรางทางเทาพรอมวางทอระบายน้ําภายในโครงการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด อยูระหวางประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  จึงไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ

เบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ.2562  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  ขอ 59 วรรค

สอง ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา

ทองถิ่น  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด ในการขยายเวลาเบิกจายเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  
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โครงการดังกลาวขางตน จํานวน 2 โครงการ เปนเงิน 9,200,000 บาท 
(เกาลานสองแสนบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจายในปงบประมาณ  
พ.ศ.2563 (ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563)  (ลงชื่อ)  นายไกรสิน  
ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 23 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  5 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณียังม ิไดก อหนี ้ผ ูกพ ัน 
จํานวน 2   โครงการ เปนเงิน 9,200,000.-บาท 
- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  6 

 

ระเบียบวาระที่  6    - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน (กองสงเสริมคุณภาพชีวิต) 

จํานวน 1,671,000.-บาท เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกฯ คะ 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนเสนอญัตต ิ

นายก อบจ.นว.  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันี ้

 

 

 

 



- 12 - 

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงิน กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสรางคาบํารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ต้ังจาย 
ที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิต คาปรับปรุงอาคารภายในสถานสงเคราะห
คนชราบานเขาบอแกว เปนเงิน 1,671,000.- บาท (หนึ่งลานหก
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  

 

เหตผุล 

คาปรับปรุงอาคารภายในสถานสงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว  
เปนโครงการที่โอนงบประมาณรายจายเหลือจายประจําปงบประมาณ 
2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหมที่กองสงเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดมีมติอนุมัติในการประชุม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2562 ตามใบโอนที่ 24/2562 ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจายเงินไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคแรก  ซึ่งเปนอํานาจของสภาทองถิ่น 

ที่จะอนุมัติใหกันเงินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  ดังนั้น จึงเสนอญัตติ
นี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคในการ
กันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงอาคารภายในสถาน
สงเคราะหคนชราบานเขาบอแกว เปนเงิน 1,671,000.- บาท  
(หนึ่งลานหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจาย 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
(ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 22 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 
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      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  6 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติก ัน เ ง ินงบประมาณรายจ ายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองสงเสริม
คุณภาพชีวิต) จํานวน 1,671,000.-บาท 

 

นางจิตรา  หมีทอง     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  7 

ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่  7   - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 กรณียังมไิดกอหน้ีผูกพัน (กองชาง)  จํานวน 5 โครงการ 

รวมเปนเงิน 18,000,000.-บาท เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ในระเบียบวาระนี้ขอมอบให ผอ.พีระพงษ   วงษนิยม  เปนผูอาน
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  รายละเอียดครบั  
นายกอบจ.นว.     
 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายพีระพงษ    วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคมีความจําเปนเสนอ 

ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผกูพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจาย ใบโอนครั้งที่ 
15/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และใบโอนครั ้งที่ 
22/2562 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กรณียังมิกอหนี้ผูกพัน  
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 5 โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น จํานวน 18,000,000 บาท (สิบแปดลานบาทถวน) ดังนี้  
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1. คากอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 6 ตําบลตาสัง เชื่อมตอ ตําบลเจริญผล 

อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค เปนเงิน 3,000,000.- บาท 

(สามลานบาทถวน) 

2. คากอสรางถนนหินคลกุ หมูที่ 12 ตําบลหนองบัว อําเภอหนองบัว 

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลศรีมงคล อําเภอบึงสามพนั จังหวัด

เพชรบรูณ เปนเงิน 4,500,000.- บาท (สีล่านหาแสนบาทถวน) 

3. คากอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 15,16 ตําบลหนองบัว เชื่อมตอ 

ตําบลวังบอ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค เปนเงิน 4,500,000 บาท 

(สีล่านหาแสนบาทถวน) 

4. คากอสรางถนนหินคลุก หมูที่  9 ตําบลนาขอม อําเภอไพศาลี 

จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลศรีมงคล อําเภอบึงสามพัน จังหวัด

เพชรบูรณ (ชวงที่ 2) เปนเงิน 2,000,000.- บาท (สองลานบาทถวน) 

5. คาซอมสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตทางหลวง

ทองถิ่น นว.ถ.1-0021 บานทาทอง-บานทาซุด ตําบลนครสวรรคตก 

อําเภอเมืองนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลบางประมุง  อําเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค เปนเงิน 4,000,000.- บาท (สี่ลานบาทถวน) 

เหตผุล 

กองชางแจงเหตุผลเพื่อรายงานขอกันเงินตอสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัด ดังนี้ 
1. โครงการในลําดับที่ 1-3 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง  
ขอทบทวนปริมาณงาน, ปรับปรุงแบบรูปรายการและระดับกอสราง
บริเวณพื้นที่กอสรางใหเหมาะสม จึงไมสามารถดําเนินการกอหนี้
ผูกพัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

2. โครงการในลําดับที่ 4-5 ไดรับการอนุมัติจากสภาองคการบริหาร

สวนจั งหวัดนครสวรรค ให โอนงบประมาณรายจายประจํ าป

งบประมาณ 2562 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ตามใบโอนครั้งที่

22/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จึงไมสามารถดําเนินการ

กอหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิได

กอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปน จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  

ใหรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  

ขอ 59 วรรคแรก จึงเปนอํานาจของสภาทองถิ่นที่จะอนุมัติใหกันเงิน

ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติ

ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคในการกันเงิน กรณียัง

มิไดกอหนี้ผูกพัน รวม 5  โครงการ  รวมเปนเงิน 18,000,000.- บาท  

(สิบแปดลานบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 
(ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ขอบคุณครับ  (ลงชื่อ) นายไกรสิน  
ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 23 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  7 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติก ัน เ ง ินงบประมาณรายจ ายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผ ูกพัน (กองชาง) 
จํานวน  5 โครงการ  รวมเปนเงิน 18,000,000.-บาท 

     - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 8  

ระเบียบวาระที่   8    - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน (กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) จํานวน  3 โครงการ  รวมเปนเงิน 5,780,000.-บาท 

ขอเชิญทานปฏิบัตหินาที่ นายกฯ อานรายละเอียดคะ 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ในระเบียบวาระนี้ขอมอบให ผอ.พีระพงษ   วงษนิยม  เปนผูอาน 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  รายละเอียดครบั 

นายก อบจ.นว. 
 

นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  มีความจําเปนเสนอญัตต ิ

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันี ้

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง  
ตั้งจายที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,780,000.-บาท (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่น
บาทถวน) ดังนี้ 
1. คาปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยกีฬาของโรงเรียนสวนกุหลาบ 

วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค เปนเงิน 1,700,000.- บาท 

(หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) 
2. คาปรับปรุงอาคารโรงฝกงาน (อาคาร 7, อาคาร 8 และอาคาร 9) 
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค เปนเงิน 
2,860,000.- บาท (สองลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน) 

     3. คาปรับปรุงซอมแซมอาคารหอประชุม (อาคารเจาพระยา)  
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค เปนเงิน 
1,220,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสองหมื่นบาทถวน) 

 

เหตุผล 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใหเหตุผลในการขอกันเงิน
โครงการดังกลาวขางตนทั้ง 3 โครงการ วาอยูระหวางคณะกรรมการ
จัดทําแบบรูปรายการงานกอสรางและกําหนดราคากลาง และตองจัด
จางโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) จึงไมสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจายเงินไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปน จะตองใชจายเงินนั้น
ตอไปอีก ใหรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4  
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พ.ศ. 2561 ขอ 59 วรรคแรก จึงเปนอํานาจของสภาทองถิ่น 

ที่จะอนุมัติใหกันเงินไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  ดังนั้น จึงเสนอญัตติ
นี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคในการ
กันเงิน กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน รวม 3  โครงการ  รวมเปนเงิน 
5,780,000.- บาท (หาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) เพื่อนําไป
เบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 24 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  8 

องคประชุม จํานวน   24 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติก ัน เ ง ินงบประมาณรายจ ายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) จํานวน  3 โครงการ   
รวมเปนเงิน 5,780,000.-บาท 

     - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  9  
 

ระเบียบวาระที่   9   - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน (กองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม) จํานวน 15  รายการ  รวมเปนเงิน 1,774,000.-บาท 

เชิญทานปฏิบัตหินาที่นายก ฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ในระเบียบวาระนี้ขอมอบให ผอ.พีระพงษ   วงษนิยม  เปนผูอาน 

นายก อบจ.นว.    รายละเอียดครบั 
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นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 

นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการกองกิจการสภา  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนเสนอญัตติ 

ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรณียังมิไดกอหนีผู้กพัน โดยมหีลกัการและเหตผุลดงันี ้

หลักการ 

ขออนุมัติกันเงิน โครงการตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป ตั้งจายที่
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 15 รายการ รวมเปน
เงิน 1,774,000.- บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) 
ดังนี ้
1. กีตารโปรงคลาสสิค จํานวน 5 ตัวๆละ 1,600.- บาท เปนเงิน 
8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) 

     2. กีตารโปรงไฟฟา จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 7,000.- บาท  
(เจ็ดพันบาทถวน) 
3. กีตารโปรงอคูสติก จํานวน 5 ตัวๆละ 5,000.- บาท เปนเงิน 
25,000.- บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 
4. กีตาร ไฟฟา จํานวน 2 ตัวๆละ 12,500.- บาท เปนเงิน 
25,000.- บาท (สองหมื่นหาพันบาทถวน) 
5. ขาตั้งไมโครโฟน จํานวน 4 ตัวๆละ 1,000.- บาท เปนเงิน 
4,000.- บาท    (สี่พันบาทถวน) 
6. ตูแอมปลําโพงกีตาร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 17,000.- บาท 
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
7. ตูแอมปลําโพงคียบอรด จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 20,000.- บาท  
(สองหมื่นบาทถวน) 
8. บี บี แฟลต คอนเวอททิเบิ้ล ทูบา จํานวน 2 ตัวๆละ 245,000.- บาท    
เปนเงิน 490,000.- บาท (สี่แสนเกาหมื่นบาทถวน) 
9. บี บี แฟลต มารชชิ่งทูบา จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 420,000.- บาท 
(สี่แสนสองหมื่นบาทถวน) 
10. บี บี แฟลต มารชชิ่งบาริโทน จํานวน 4 ตัวๆ ละ 110,000.- บาท เปนเงิน 
440,000.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) 

     11. เบสไฟฟา จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถวน) 
     12. มารชช่ิงเมโลโฟน จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 90,000.- บาท  

(เกาหมื่นบาทถวน) 
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13. มารชชิ่งยูโฟเนียม จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 152,000.- บาท 
(หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) 
14. ไมโครโฟน จํานวน 4 ชุดๆละ 4,000.- บาท เปนเงิน 16,000.- บาท 
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) 
15. ไมโครโฟนกลองชุด 7 ตัว จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 30,000.- บาท       
(สามหมื่นบาทถวน) 

เหตผุล 

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการ ประกาศ
ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป จํานวน 15 รายการ 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) ตามประกาศ 
ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑดนตรีและนาฏศิลป เลขที่ 146/2562 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 และไดประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาจัดซื้อเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากผูยื่นขอเสนอ 
ทุกราย เสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑดนตรีและ
นาฏศิลป ไมถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่เปนสาระสําคัญ ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเบิกจายเงินไดทันภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ  
ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก  
ใหรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  
ขอ 59 วรรคแรก ซึ่งเปนอํานาจของสภาทองถิ่นที่จะอนุมัติใหกันเงิน
ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการกันเงิน กรณียัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 15 รายการ รวมเปนเงิน 1,774,000.- บาท  
(หนึ่งลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) เพื่อนําไปเบิกจายใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 (ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2563) 
 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 23 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 
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      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  9 

องคประชุม จํานวน   23 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    21    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติก ัน เ ง ินงบประมาณรายจ ายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม) จํานวน  15 โครงการ   
รวมเปนเงิน 1,774,000.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่  10  
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่  10    - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 24 รายการ  
รวมเปนเงิน 1,396,270.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ญัตติ นี้ขอมอบให ผอ.บุณยวีร ผอ.กองแผนฯ เปนผูอานรายละเอยีดครบั 
นายก อบจ.นว. 

นางบุณยวีร  ชาติวัลลภ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลกัการและเหตผุล ดังนี ้  

หลักการ 
  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด  

 จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริม
การทองเที่ยว จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 1,396,270 บาท ไปตั้ง
จายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 24 รายการ รวมเปนเงิน 
1,396,270 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 



 

-21- 

เหตผุล 
เนื่องจากกองกิจการพาณิชย มีเงินเหลือจายที่ไดดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจางเรียบรอยแลวประกอบกับมีภารกิจโครงการที่ตองดําเนินการ
จํ านวนมาก  และมี ความจํ า เป น เร ง ด วนต อ งจั ดซื้ อครุ ภัณฑ 
เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมีความพรอมสําหรับการบริการประชาชน  
การบํ ารุ งรั กษาการซอมแซมครุภัณฑการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพมุงผลสัมฤทธิ์การทํางานเพิ่มขึ้น จึงขอโอนงบประมาณ
รายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 
1,396,270 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 24 
รายการ รวมเปนเงิน 1,396,270 บาท ตามรายละเอียดประกอบ
ญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว 
เปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ  
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบป ระมาณรายจายประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 22 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  10 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการ

พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค พ.ศ.2562 ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 24 รายการ รวมเปนเงิน 
1,396,270.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  11 
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่ 11    - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ  รวมเปนเงิน 
45,600.-บาท  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตตินี้ขอมอบให ผอ.บุณยวีร ผอ.กองแผนฯ เปนผูอานรายละเอียดครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่   
นายก อบจ.นว. 
 
นางบุณยวีร   ชาติวัลลภ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้ งจายเปนรายการใหม  
คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษางานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 167 
ลําดับที่ 1 คาใชจายการจัดทําโครงการจัดทําสรุปผลประมวลผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ระดับกลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่  18 จํานวน 
45,600 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 45,600 บาท ดังนี้ 
1. ตูช้ันเก็บเอกสาร แบบบานเปดลางไม/บานเปดบนกระจก เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้อตูช้ันเก็บเอกสาร แบบบานเปดลางไม/บานเปดบนกระจก 
จํานวน 3 ตู ๆ ละ 7,600 บาท รวมเปนเงิน 22,800 บาท 
2. ตูชั้นเก็บเอกสาร แบบบานเปดบนลางไม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูชั้น
เก็บเอกสาร แบบบานเปดบนลางไม จํานวน 3 ตู ๆ ละ 7,600 บาท  
รวมเปนเงิน 22,800 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
เนื่องจากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจําเปนตอง 
จัดซื้อตูชั้นเก็บเอกสารเพื่อใชสําหรับเก็บเอกสารของฝายบริหาร
การศึกษา สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งไมไดตั้ง
งบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑดังกลาวไว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ หนา 167 ลําดับที่ 1 คาใชจาย
การจัดทําโครงการจัดทําสรุปผลประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ
กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 18 จํานวน 45,600 บาท ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 
รวมเปนเงิน 45,600 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมา
พรอมนี้  ซึ่ งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอน
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มา
เพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้มีสมาชิกฯ ทานใดที่จะสอบถามไหมคะ เชิญคะ  
ประธานสภา อบจ.นว.   เชิญคะทานวิทูร 
 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ครับ ผมนายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์ 
ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค นะครับ  

พอดีทราบวามีความจําเปนของกองการศึกษาฯ ที่จําเปนที่จะตองซื้อตู 
เก็บเอกสาร ครับอันนี้ก็เขาใจไดนะครับวาจําเปนตองซื้อตูเก็บเอกสาร 
แตผมดูเสปคแลวนะครบั ทั้งขอที่ 1 และ ขอที่ 2 มันคือตู built-in นะครับ 
ผมไมแนใจดวยความจําเปนทําไมถึงจะตองใชตู built-in นะครับ ทั้งๆที่
โครงการอื่นๆ ก็ซื้อตูเหล็ก นะครับ ซึ่งผมมองวามันจะมีความคุมคา 
ความคงทนมากกวาหรือเพราะวาอันนี้จะตองเปนตูสําหรับผูบริหารหรือ
เปลาถึงมีสิทธิ์ที่จะใชตู built – in ได นะครับ ผมไมมั่นใจนะครับวา  
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ผมเขาใจวาทานปลัด  ผอ.ที่นั่งอยูที่นี่ทุกทาน คงอีกสัก 3 – 4 ป 
ก็เกษียณหมดแลวนะครับ  ผมคิดวาตูนี้อาจจะอยู แตทานไมคิดถึง
ขาราชการที่จะตองใชตอๆ ไป หรือเรื่องของการคุมประโยชน  
นะครับ ความคงทนของวัสดุที่ใชหรือไมนะครับ กราบเรียน  
ทานประธานฯ ไว นะครับ กราบเรียนถึงคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม นะครับ ขอใหมีถอยคําที่ผมอภิปรายอันนี้นะครับ บันทึกไปดวย 
เพราะวาผมไมแนใจวาเรื่องตรงนี้ สตง. อาจจะอยากรูรึเปลานะครับอันนี้
ก็กราบเรียนทานประธาน ที่เคารพไว นะครับวาทําไมผมถึงบอกวาอยาก
ใหบันทึกในรายงานการประชุม ผมจะเอาตนเรื่องตรงนี้สงใหทาง สตง.  
นะครับ เผื่อสตง. เขาอยากจะรูนะครับวาเหตุผลทางฝายบริหารที่ตอบ
กลับมาในสภา เหมาะสมไหมวามันคุมคา คุมราคา คุมกับประโยชน 
กับเงินภาษีพี่นองประชาชนที่ตองจายรึเปลา นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทาน ผอ.กองการศึกษาฯ ใหรายละเอียด คะ 
ประธานสภา อบจ.นว.    
 
นางสาวอราม  วัฒนะ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค นะคะ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ ตูที่ใชนะคะ เนื่องจากวากองการศึกษาฯ ในฝายของบริหารการศึกษา

เวลาตอนชวงที่แตกอนทีอ่ยูมหาวิทยาลัยมหิดล เราใชพื้นตรงนั้น แลวเรา
ยายสํานักงานใหม ตูเราไมไดเอาของเขามานะคะ บางสวนมันไมใชเปน
ของเราเพราะฉะนั้นเอกสารของฝายบริหารการศึกษา  ซึ่งดูแลโรงเรียน
ดวยในปนี้ก็จะมีตัวที่เปนเอกสารเพิ่มเติมมามากนะคะ ที่ใชนี่ไมใช 
ของผูบริหารนะคะ ฝายบริหารการศึกษาก็คือ ดูแลโรงเรียนแลวที่ใชมาก
เนื่องจากวาพื้นที่ที่ตองใชจริงๆแลวคือปนี้เราทําเรื่องระบบครุภัณฑที่
ลงบัญชีในระบบของกองบัญชีกลางแลวของเรามีครุภัณฑจํานวนตั้ง 
4,000 รายการ นะคะเพราะฉะนั้นมันกจ็ะมาก ตอนนี้เราก็ใชวางเอาไวที่
พื้นนะคะ บางสวนเพราะฉะนั้นมันคอนขางที่จะมาก และก็ไมไดมี 
ความประสงคตองไป built – in หรืออะไร 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ขอบคุณมาก เชิญ ทานวิทูร คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
 
 
 
 
 
 



- 25 - 
 
นายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ทานประธานที่เคารพครับ ผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ 
ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองนครสวรรค 

ขอประทานโทษครับทานผอ. ไมไดตอบตรงคําถามของผม ผมไมไดถาม 
ผมเขาใจวาความจําเปนที่ตองใชตูผมเขาใจ ผมไมเขาใจทําไมตองเปน 
ตู built – in ทําไมไมเปนตูเหล็กซึ่งมีความคงทนมากกวาทั้งที่กองอื่น 
จัดซื้อมาหลายรายการก็เปนตูเหล็กทั้งนั้น นะครับ ผมถามเรื่องวัสดุที่ใช
ครับ ไมไดถามเรื่องประโยชนที่ใชครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - อยางนี้นะคะ คือ ทานสมาชิกฯ ถามวาระหวางตูเหล็กกับตูไม 
ประธานสภา อบจ.นว.   ถูกตองไหมคะ อันนี้เปนตูไมการใชงานมันแตกตางกันอยางไรหรือวา 

มันมีความจําเปนอยางไร ขออีกนิดหนึ่ง 
 
นางสาวอราม  วัฒนะ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนะคะ เราคํานึงถึง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาฯ เรื่องลักษณะวาในการวางนะคะ เพราะวาจริงๆ แลวตูเหล็กมันก็จะมี

ความคงทนเหมือนที่ทานสมาชิกฯ บอกนะคะ หมายถึงวาตูเหล็ก  แตวา
เราไมมีพื้นที่มากตูเหล็กความคงทนของมันมีมาก แตวาตูไมในลักษณะ 
ที่ใชมันก็จะมีทั้งกระจกที่เราตองการ ที่จะใชเปดปดไดหมายถึงวาบางอัน
ก็มีกระจก บางอันก็ไมมีกระจก แตวาเราก็ไมไดคํานึงถึงวามันจะใชได
นานมากขนาดนั้นนะคะ แตวาเพื่อความสวยงามดวยนะคะ เพราะวาพื้นที่
เราจํากัด ถาเปนตูเหล็กมันจะสูงนะคะ ความสูงของมันจะมากคะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานวิทูร คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - เรียน ทานประธานที่เคารพ ผมนายวิทูร เจริญชัยฤทธิ์  
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองฯ ครับ 

สรุปแลวทาน ผอ.ตอบวาเพราะตูเหล็กพื้นที่ไมพอแลวบางอันผมเขาใจ 
วาทานผอ.บอกวาตูบางอันมันเปนตูทึบ บางอันเปนตูกระจก ผมเขาใจวา
ตูเหล็กก็มีทั้งตูทึบ ทั้งตูกระจก แตผมอยากจะไดคําตอบชัดๆ นะครับ
เพราะผมเรียนตามตรงวาตรงนี้ถึง สตง. แน นะครับ อยากใหชัดๆ  
นะครับวาพื้นที่ไมพอที่จะวางตูเหล็กมันสงูไปเอาอยางนั้นรเึปลา เพราะวา
ตัวนี้เสร็จแลวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถายรูปแลวผมคงจะตองสงถึงสตง.วา 
พี่จะเอาไปวางตรงไหน นะครับ ตูเหล็กมาตรฐานมีไหม นะครับ ผมเขาใจ
นะครับเงินมัน 40,000.-กวาบาท ไมไดเยอะแตผมอยากจะถามวา
เหมาะสมไหมในการใชตู built – in แทนที่จะเปนตูเหล็กเถียงกันแคนี้
ครับขอบพระคุณมากครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - ก็ไมตองตอบแลวเพราะวาเปนที่ชัดเจนแลวเมื่อสักครูบอกแลว 
ประธานสภา อบจ.นว.   เพื่อความสวยงามเอาเปนวาเดี๋ยวขอมติเลยนะ เพราะมันอยูในวาระ 

- คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
 ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะจะอภิปรายเพิ ่มเติมอีกไหมคะ 

องคประชุม 22 ทานนะคะ ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ  
ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใด
ไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  11 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    17    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      3      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โ อนง บป ระมาณรายจ ายป ระจํา ป

งบประมาณ พ .ศ .2562 ขอ งกองการศ ึกษา  ศาสนาแล ะ
วัฒนธรรม ไปตั้งจ ายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 2 
รายการ รวมเปนเงิน 45,600.-บาท 

     - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 12  

ระเบียบวาระที่  12  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ 
จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 66,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติ
หนาที่นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ญัตตินี้ขอมอบให ผอ.กองแผนฯ เปนผูอานรายละเอียดครับ 
นายก อบจ.นว. 
 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นางบุณยวีร   ชาติวัลลภ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของกองแผน
และงบประมาณ ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมีหลกัการ
และเหตุผล ดังนี ้
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หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของกองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผน
สถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน คาใชสอย หนา 131 ลําดับที่ 1 
รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ จํานวน 66,000 บาท ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 
รายการ รวมเปนเงิน 66,000 บาท ดังนี้ 
1. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด 8 ชอง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,600 บาท  
รวมเปนเงิน 17,200 บาท  
2. อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ชอง 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,800 บาท เปนเงิน 2,800 บาท  
3. อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access 
Point) แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท รวมเปน
เงิน 46,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตผุล 
เนื่องจากอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรที่แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด  
2 จุด และกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 1 จุด เกิดการ
ชํารุดทําใหไมสามารถใชงานระบบสารสนเทศตาง ๆ ผานอินเทอรเน็ต
หรือเครือขายคอมพิวเตอรได จําเปนตองจัดหาอุปกรณดังกลาวเพื่อมา
ทดแทนของเดิมโดยเรงดวน จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองแผนและงบประมาณ แผนงาน
บริหารงานทั ่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน 
จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 66,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 
66,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการ
โอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหมคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ 
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บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 21 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  12 

องคประชุม จํานวน   21 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    19    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โ อนง บป ระมาณรายจ ายป ระจํา ป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองแผนและงบประมาณ ไปตั้ง
จายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปน
เงิน 66,000.-บาท 

     - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 13  
 

ระเบียบวาระที่ 13 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไปตั้งจายเปน

รายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน  

14,100.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้ขอมอบให ผอ.พรีะพงษ วงษนิยม เปนผูอานรายละเอียดครบั 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองกจิการ 
สภาองคการบรหิารสวนจงัหวัด ไปตั้งจายเปนรายการใหม  
คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานสราง 
ความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  
งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ หนา 283 ลําดับที่ 6 คาใชจายการจัดทํา
โครงการสงเสริมใหความรูดานประชาธิปไตย จํานวน 14,100 บาท 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 14,100 บาท ดังนี้ 
1. ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้แบบมีพนักพิงต่ํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เกาอี้แบบมีพนักพิงต่ํา จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท รวมเปนเงิน 
7,000 บาท 

  2. ครุภัณฑสํานักงาน เกาอี้แบบมีพนักพิงสูง เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ 
 เกาอี้แบบมีพนักพิงสูง จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 4,500 บาท เปนเงิน  
 4,500 บาท 

3. ครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน  
1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท เปนเงิน 2,600 บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากเกาอี้และเครื่องพิมพคอมพิวเตอรชํารุดเสียหายทําให 
ไมสามารถใชงานไดและไมคุมคาตอการซอมบํารุงรักษา จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองกิจการ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน งบดําเนินงาน คาใชสอย 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ หนา 283 ลําดับที่ 6 คาใชจายการจัดทําโครงการสงเสริมให
ความรูดานประชาธิปไตย จํานวน 14,100 บาท ไปตั้งจายเปน
รายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 14,100 บาท  
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่ เ สนอมาพรอมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นตามขอ 27  
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แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 21 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  13 

องคประชุม จํานวน   21 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    19    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โ อนง บป ระมาณรายจ ายป ระจํา ป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองกิจการสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัด ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน  
3 รายการ รวมเปนเงิน 14,100.-บาท 

     - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 14  
 

ระเบียบวาระที่ 14  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ของกองการเจาหนาที่ คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหมคาครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 79,880.-บาท 

     เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้ขอมอบให ผอ.พีระพงษ  วงษนิยม เปนผูอานรายละเอียดครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายพีระพงษ   วงษนิยม  - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองการ
เจาหนาที่ คาใชสอย ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ โดยมี
หลักการและเหตผุล ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองการเจาหนาที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
งบดําเนินงาน คาใชสอย จํานวน  2 รายการ รวมเปนเงิน 79,880 บาท  
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ รวมเปน
เงิน 79,880 บาท ดังนี้ 
- ตูเหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิดมือผลัก 6 ตู เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู
เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อน ชนิดมือผลัก 6 ตู จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 
75,000 บาท เปนเงิน 75,000 บาท  
- ตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 4 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู ๆ ละ 4,880 บาท เปนเงิน 
4,880 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตผุล 
เนื่องจากกองการเจาหนาที่มีความจําเปนตองจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ
งานบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
ขาราชการครู ลูกจางประจํา และพนักงานในสังกัดองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินงาน คาใชสอย จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 79,880 บาท 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ รวมเปน
เงิน 79,880 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ 
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้ง
จายเปนรายการใหมครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธ ีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อ
ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 21 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  14 

องคประชุม จํานวน   21 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    19    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โ อนง บป ระมาณรายจ ายป ระจํา ป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองการเจาหนาที่ คาใชสอย ไปตั้ง
จายเปนรายการใหม  คาครุภัณฑ  จํ านวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 
79,880.-บาท 

     - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 15  

 
ระเบียบวาระที่ 15   - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด คาวัสดุ ไปตั้งจายเปน
รายการใหม ค าครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ รวมเปนเงิน  
208,650.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ญัตติ นี้ขอมอบให ผอ. พีระพงษ  วงษนิยม เปนผูอานรายละเอียดครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นายพีระพงษ    วงษนิยม  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด คาวัสดุ ไปตั้งจายเปนรายการใหม  
คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 125 ลําดับที่ 1 วัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 208,650 บาท ไปตั้งจายเปน 
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รายการใหม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
คาครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ รวมเปนเงิน 208,650 บาท ดังนี้ 
ครุภัณฑสํานักงาน 
- โตะพรอมเกาอี้หลุยส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้หลุยส 
จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 22,500 บาท เปนเงิน 22,500 บาท  
- เกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ จํานวน 20 ตัว ๆ  ละ 3,850 บาท รวม
เปนเงิน 77,000 บาท  
- โตะขางกลม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะขางกลม จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
3,900 บาท เปนเงิน 3,900 บาท  
- โตะขางสี่เหลี่ยม เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะขางสี่เหลี่ยม จํานวน 5 ตัว 
ตัวละ 1,950 บาท รวมเปนเงิน 9,750 บาท  
- เกาอี้หลุยส เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้หลุยส จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 
16,500 บาท เปนเงิน 16,500 บาท 
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร  
- กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ จํานวน 60,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล พรอมอุปกรณ 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 60,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท 
ครุภัณฑงานบานงานครัว  
- เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 1,900 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท  
เปนเงิน 19,000 บาท  รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตผุล 
เนื่องจากสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดมีภารกิจในดานการ
บริหารงานทั่วไป และดูแลควบคุมการใชหองประชุมภายในองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ซึ่งปจจุบันมีความจําเปนตองจัดหา
ครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานทางดานการจัดงานพิธีทางศาสนา  
งานรัฐพิธีและงานพิธีการตาง ๆ งานพระราชพิธีสถาบันพระมหากษัตริย 
งานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี งานรับเสด็จพระมหากษัตริยและ 
เชื้อพระวงศ หรือผูแทนพระองคงานเทิดพระเกียรติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับสถาบันพระมหากษัตริย และงานการจัดพิธีทางราชการที่จังหวัด
นครสวรรคมอบหมาย ประกอบกับครุภัณฑบางสวนชํารุดเสื่อมสภาพ 
ตามอายุการใชงาน ทําให ไมสามารถใชงานได จึ งขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 125 ลําดับที่ 1 วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น จํานวน 208,650 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงาน 
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บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบปลงทุน  คาครุภัณฑ จํานวน  
7   รายการ รวมเปนเงิน 208,650 บาท ตามรายละเอียดประกอบ
ญัตติที่ เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว 
เปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ  
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค ในการโอนง บ ปร ะม าณร ายจา ยป ร ะจํา ป
งบประมาณ พ.ศ.  2562  (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะมีสมาชิกทานใดที่สงสัยในรายละเอียดไหมคะ เชิญทานนพดล คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ผมนายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค ก็ไมไดติดใจอะไรนะครับ แตวา
อยากจะฝากวิธีการใชงานสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะวาเห็นมีการเพิ่ม 
การใชกลองดิจิตอล นะครับ ในมูลคา 60,000.-บาท นะครับ ซึ่งตอนนี้
การทํางาน นะครับ ก็อยางที่บอกนะครับวาการที่ เรามีกลองมัน
หมายความวาเราตองประชาสัมพันธ ซึ่ งผมเห็นวาตอนนี้การ
ประชาสัมพันธของเรามันจะชาไปนิดหนึ่งในการอัพเดทขอมูลนะครับ 
เคยแนะนําไปวาในเรื่องของกลองดิจิตอลก็เปนเรื่องของกลองดิจิตอลไป 
บางทีเราตองดูความทนัสมัยของเทคโนโลยีเพราะวาอยางวันนี้ในตัวกลอง
ของในการใชโทรศัพทมนัก็มีคุณภาพพอๆกับดิจิตอลเลยซึ่งราคาก็อาจจะ
มากนอยตางกันเพียงแตเรานํามาใชงานใหถูกตอง เพราะวาบางทีการใช
โทรศัพทที่มีกลองดิจติอลทีม่ีคุณภาพสงูๆ บางทีมันสามารถอพัเดทไดเลย
แตวาวันนี้ระบบการทํางานของเรา สมมติวาทานประธานสภาไปงานใด
งานหนึ่งเวลาถายเสร็จปุบก็ตองกลับมาที่กองมันก็จะสะสมกิจกรรม
ประมาณ  5 – 6  กิจกรรม ตองโหลดเขาไปในคอมพิวเตอร พอโหลด 
เขาไปในคอมพิวเตอรเสรจ็บางวันกวาจะอัพขึ้นขอมลู บางทีมันก็เลยไปครับ 
ผมเลยพูดถึงอุปกรณบางทีถาเผื่อเรานํามาเพิ่มเติมเราใชอุปกรณพวกนี้
เขามาชวยดวยมันจะอัพเดท เราสามารถดูจากที่อื่นได หนวย อปท. 
ที่อื่นมีเยอะแยะในการที่จะทําประชาสัมพันธงานของ อบจ. เราเพราะวา
ตอนนี้ อบจ. ก็มีเรื่องเยอะแยะที่ทําไมวาจะเปนเครื่องจักร บึงบอระเพ็ด 
ซึ่งเปนการอัพเดทมันเปนสิ่งที่สมควรอยูแลว วิธีอัพเดทเราตองทํายังไง 



- 35 -  
 
เรามีกองประชาสัมพันธมีอยูตองใชใหถูกตองระหวางอุปกรณที่บอกมาวา
เราสามารถจะเอาเทคโนโลยีที่มีวันนี้มาสามารถทําให อบจ. ของเรา 
นี่เดินหนาไปอยางถูกตอง มีกิจกรรมอีกเยอะแยะที่เราสามารถจะเอา
มาพรีเซนตไดฝากไวดวยครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็มีสมาชิกไดพูดถึงการประชาสัมพันธหรือการพีอารของ อบจ. ของเรา 
ประธานสภา อบจ.นว.   ซึ่งเราไดคุยกันมาโดยตลอดมันจะดวยอุปกรณหรือดวยคนก็ไมทราบ 

ก็ฝากไวนะคะ สําหรับสํานักปลัดฯ ซึ่งเปนผูดูแลมันจะเปนไปไดไหม 
ในทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คือแบงกันเลยวาคืองานเรามีทั้งงานเรื่อง
โครงสรางพื้นฐาน งานประเพณีในดานตางๆ การศึกษา เราแบง
ประชาสัมพันธของเราออกไปไดไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะเปนเรื่องของ
ผลงานดวยในแตละคนที่ไดรับมอบหมายแลวคุณมีผลงานอะไร อัพเดท
เร็วไหมจะเหมือนเปนคะแนนของตัวเองดวย ยังไงก็ฝากนิดหนึ่งในเรื่อง
ตอนนี้ขอสภาไมเคยขัดบางทีนี่อยากใหซื้อดวยซ้ําวาอะไรที่มันทันสมัย 
เดี๋ยวนี้มันยิงกันไดเลยแลวเราดูจากหลายหนวยงานไมตองที่อื่น 
ในบานเราเอง ไมวาจะเปนเทศบาล ไมวา อบต. ก็สามารถลิ้งเลย สมาชิก
ที่ไปงานในบึงฯ เขามาก็สามารถออกสื่อไดเลยงานเราเยอะมากเลยนะ 
แตเราไมคอยไดทําพีอารเขาก็เลยไมคอยรูจัก อบจ.เรานะคะ ก็ฝากไวนิด
หนึ่งในเรื่องประชาสัมพันธ ไดพูดกันทุกปและก็ไดแนะนําไปแตไมรูวา
การขับเคลื่อนมันมีปญหาอะไรก็ฝากทางผูบริหารนะคะ ก็คงไมตองตอบ
เพราะวาเดี๋ยวจะไดขอมติคือเราไมไดหมายถึงการจะซื้อของอะไร
เราอยากใหมีความทันสมัย โดยเฉพาะสํานักปลัดฯ เปนตัวขับเคลื่อน
หลายเรื่องไมวาจะเปนประเพณีตางๆ มันจะเปนเหมือนการเก็บขอมูล 
ทุกอยางเลยทํายังไงใหเขารูวาเราทําอะไรบาง นี่สําคัญมากขอองค
ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม   22 ทานนะคะ 
ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  15 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
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มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โ อนง บป ระมาณรายจ ายป ระจํา ป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ของสํานักปลัดองคการบริหารสวน
จังหวัด คาวัสดุ ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน  
7 รายการ รวมเปนเงิน 208,650.-บาท 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 16  
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่  16  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของกองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ไปตั้งจายเปน
รายการใหม ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค คาวัสดุ คาครุภัณฑ
ที่ ดิ นแล ะสิ่ งก อสร า ง  จํ านวน 33 ร ายการ  รวม เปนเ งิ น 
2,217,000.-บาท  เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกคะ 

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว ปฏิบัติหนาที่  ญัตตินี้มอบให ผอ.กองแผนฯ เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
นายก อบจ.นว. 

นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นางบุณยวีร   ชาติวัลลภ   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกองชาง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  
(จิรประวัติ ) นครสวรรค)  คาวัสดุ คาครุภัณฑ และคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เงินเหลือจาย ของกองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน  
10 รายการ รวมเปนเงิน 2,217,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค คาวัสดุ คาครุภัณฑ และคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 33 รายการ รวมเปนเงิน 2,217,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตผุล 
เนื่องจากรายการดังกลาวขางตนไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางเรียบรอย
แลว ทําใหมีเงินเหลือจาย ประกอบกับปจจุบันพื้นที่ใชสอยของอาคาร
สํานักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีไมเพียงพอในการเก็บ
วัสดุครุภัณฑสําหรับการปฏิบัติงาน และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
(จิรประวัติ) นครสวรรค มีความประสงคที่จะจดัหาวัสดุครุภัณฑสําหรับ
นํามาใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน จึงขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินเหลือ
จาย ของกองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค จํานวน 10 รายการ 
รวมเปนเงิน 2,217,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
(จิรประวัติ) นครสวรรค คาวัสดุ คาครุภัณฑ และคาที่ดินและ
สิ่งกอสรางจํานวน  33  รายการ รวมเปนเงิน 2,217,000 บาท 
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่ เ สนอมาพรอมนี้  ซึ่ งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม คาวัสดุ คาครุภัณฑ และคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค  ในการโอนงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัด
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตินี้ มีสมาชิกทานใดที่จะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีขอมติ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ประชุมดวยคะ ในญัตตินี ้นะคะ องคประชุม 22 ทานนะคะ 

ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  16 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    20    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       2       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
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งบประมาณ พ.ศ.2562 ของกองชาง กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค คาวัสดุ  
คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 33 รายการ รวมเปนเงิน 
2,217,000.-บาท 

      

นางจิตรา  หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 17  
ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่  17  - ญัตติ ขอความเห็นชอบสมัครเขารวมสนองพระราชดิริ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เชิญทานปฏิบัติหนาที่
นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความประสงคจะสมัคร 
นายก อบจ.นว.    เขารวมสนองพระราชดําริ ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
     อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
     ราชกุมารี  (อพ.สธ) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ไดรับแจงจากจังหวัดนครสวรรค วากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ไดรับแจงจากคณะกรรมการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (อพ.สธ-สถ) ไดปรับปรุง

แผนแมบท อพ.สธ-สถ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 2559-กันยายน 

2564 ) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัครเขารวมสนอง

พระราชดําริโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในกรอบ

การสรางจิตสํานึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ

ทรัพยากร ปงบประมาณ 2562   
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เหตผุล 

เนื่องจากการสมัครเขารวมสนองพระราชดําริ  ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค จึงจะสามารถเขารวมโครงการดังกลาวได
ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอความเห็นชอบตอสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดนครสวรรค ในการสมัครเขารวมสนองพระราชดําริ  
ตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 
(ลงชื่อ) นายไกรสิน  ศิลปาจารย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เดี๋ยวกอนจะลงมติถามใหชัดเจนวาเพราะตอนนี้สมเดจ็พระเทพฯ 
ประธานสภา อบจ.นว. ไดเปลี่ยนพระนามไปแลว เพราะฉะนั้นโครงการนี้เปนชื่อเดมิตองใหชัด

เพราะวาในสภาเราจะพูดพระนามผิดไมได 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ใชชื่อโครงการเดิมครับ  
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัตืหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา  หมีทอง 
ประธานสภา อบจ.นว. - ใชชื่อโครงการนี้เปนที่รับทราบนะคะ เพราะวาสมเด็จพระเทพ

ตอนนี้ไดมีพระนามใหมแลวแตวาโครงการนี้เปนการตั้งโครงการ 
เปนช่ือเดิมคะ ขอองคประชุมดวยนะคะ  องคประชุม 22 ทานนะคะ 
ตอไปจะขอมติที ่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวยกับญัตตินี้นะคะ 
กรุณายกมือคะ ขอบคุณคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ 
ขอผลคะแนนดวยคะ 

      สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ในระเบียบวาระที่  17 

องคประชุม จํานวน   22 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    22    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน       -       ทาน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ ) 
 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบสมัครเขารวมสนองพระราชดําริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเปนระเบียบวาระที่ 18 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่ 18    - เรื่องอื่น ๆ  
     - เชิญทานนพดล คะ 
 
นายนพดล   สันติภาพจันทรา  - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ครับผมนพดล   สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค ก็อยากจะสอบถาม 
นิดหนึ่งนะครับ เพราะวาบังเอิญอยูในเขตอําเภอเมืองฯ เมื่อวานได
เขาไปในบึงบอระเพ็ดนะครับ เราก็จะเห็นมีกิจกรรมเยอะแยะ
เพราะวาตอนนี้มีการขุดดินและในบริเวณบึงบอระเพ็ดจะมีผูสอบถามมา
เยอะนะครับวามีดินจํานวนหนึ่งครับ ก็จะมาอยูในบริเวณเกาะของเรา 
นะครับ แตวาจะมีตามแนวเขื่อนนะครับ แนวเขื่อนที่เราวางไวคือออกจาก
แนวหนาโรงแรมและก็จะมีสวนของตึกเขียวนี้ยื่นออกไปอะไรพวกนี้ครับ 

     ก็อยากจะสอบถามวาเรามีแพลนเปนอยางไรบางเวลาคนเขาไป 
เขาก็จะสอบถามวาตกลงแนวมันจะเปนอยางไร เราจะออกแบบ
อยางไร เรามีอะไรบางอยางนี้ก็อยากจะสอบถามวาเมื่อดินมันเขามา
ในบึงฯ แลวเรามีแนวทางอยางไรรูปแบบเราจะเปนอยางไร แลวเรา
จะทําอะไรเพิ่มเติมอีก ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ครับ มอบให ผอ.กองกิจการพาณิชย เปนผูตอบครับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ เชิญ ผอ.สันติ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
 
นายสันติ   จันทรเผิบ   - ครับ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย ผมสันติ  จันทรเผิบ ครับ ผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย ก็จะขอ

อนุญาตที่จะตอบคําถามของทานสมาชิกฯ นะครับ ที่ไดสอบถามถึง
เรื่องวาดินที่อยูในบึงฯ ที่จะเอาไปทํามีแผนงานอะไรบางนะครับ  
ขอตอบเปนสวนๆ ตามคําถามเลยครับ สวนที่หนึ่งครับ ที่อยูหนา
โรงแรมทําอะไรครับ ตรงนั้นเราจะทําพื้นที่ปรับระดับนะครับแลว 
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ก็จะมีการนําทรายถมไปเสริมของเดิมที่สมัยหนึ่งที่เราเคยมีหาดทราย
เทียมนะครับ เพื่อที่จะใหใชไดทุกฤดูกาล ตอนนี้ทําไมถึงใชไมได
เพราะวาตอนนี้เราปรับใหมแลวก็ยังเปนดินอยู เพราะฉะนั้นก็คง
จะตองมีโครงการที่จะทําตรงนั้นใหเปนที่พักผอนของผูพักที่อาคาร 
ที่พักบึงบอระเพ็ดของเราหรือโรงแรมนั่นเอง นะครับ สวนที่สองคือ
สวนที่อยูติดทายบึงฯ หลังรานคาปจจุบันนี้ตรงนั้นก็เปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อยากเห็นพื้นที่ตรงริมบึงบอระเพ็ด
ทั้งหมดเปนคันแลวก็มีตนไมสวยงามเปนคลายๆ กับวาปลูกหญา 
เพื ่อ เป นแนวธรรมชาติใหมากที ่ส ุดตามที ่มติที ่คณะกรรมการ
พัฒนาบึงบอระเพ็ดใหคําแนะนําไวทั้งหมดนะครับ ตั้งแตประภาคาร
ก็คือทางเขานะครับ แตวาตอนนี้มันทําไมเปนอยางนั้นก็เนื่องจากวา
ตอนนี้เรานําดินไปเตรียมพื้นที่ไวแลว เครื่องจักรก็เอาไปแลวแตวา
ติดขัดที่ฝนฟาครับ ปรับสโลปยังไมสวยดินยังเปนกองอยูมันก็เลย
ทําใหมองไมดีแตถาเกิดวาเราทําพื้นที่เรียบสวยงามแลวผมคิดวา
ตรงนั้นก็สวยงาม ถายรูปไดแนนอน ครับ สวนอีกกองหนึ่ง  
ที่มันตกเลอะเทอะอยูบนถนนบางและก็อยูตรงหลังโอท็อปบาง
อาคารตอนรับนักทองเที่ยวหรือตึกขาวซึ่งเราสต็อกดินไวน้ันก็เปนสวน
หนึ่งที่เราจะนําดินมาปรับพื้นที่ในบึงบอระเพ็ดกรณีที่มีที่สูงๆ ต่ํา ๆ 
ลุมๆ ดอนๆ เพื่อความสวยงามแลวก็สวนหนึ่งจะมาใชในการปรับ
บร ิเ วณห นา ศ ูน ย เ ครื ่อ ง ม ือ กล เข า เ ข ีย ว  ซึ ่ง เ ร า ไม ม ีด ิน เ ร า
จําเปนตองทําซึ่งตอนนี้ก็อาจจะเลอะเทอะไปหนอยครับทานครับ 
อันนี้ก็ตองเปนไปตามสภาพครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็มีแผนงานในเรื่องดินพอดีเมื่อวานนี้เขาไปมีอยูเรื่องหนึ่งที่เรา 
ประธานสภา อบจ.นว. นาจะแกไขพอไปเห็นฝนตกพอดีเลยน้ํามันระบายไมได วิธีแกตรงหนา

โรงแรมและก็ตรงหนาอควาเรียมเรามีแผนงานที่จะออกแบบทําอยางไร
ใหมันระบายไดอยางรวดเร็วเพราะมันขังอยูตลอด ตอนนี้เรามีแพลน
ไวบางไหม เชิญคะ 

 
นายสันติ    จันทรเผิบ   - ทานประธานขออนุญาตตอบนะครับ พอดีทานปฎิบัติหนาที่นายกฯ  
ผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย  พนักหนาใหผมตอบครับ หนาอาคารแสดงพันธสัตวนํ้าก็คืออควาเรียม 

จริง ๆ แลวเราออกแบบมาเพื่อตรงนั้นใหมันเปนแองจริงๆ ครับ 
เพราะเราเปนการรวมน้ําจากที่จอดรถครับทั้งซายทั้งขวาครับ  
แตเผอิญเรายังไมไดทําทอระบายน้ําครับทานประธาน คือตรงนั้น 
ถามันมีทอระบายน้ํา น้ํามันจะไมขังอยางนั้นใหเห็นนะครับ พอตกมา
มั น ไห ล ล ง ท อ เ ล ย เ ผ อิ ญท อ ร ะบ ายน้ํ า ที่ เ ร า มี โ ค ร ง ก า ร อยู 
6,200,000.-บาท ที่เรากันเงินไวมันยังทําไมเสร็จมันก็เลยเปนอยาง
นั้นอยู แลวถามผมตอวาแลวจะทิ้งไวอยางนั้นหรือไมสวยมั้ง ครับก็ไม
สวยจริงๆ ครับทานประธาน ตอนนี้ วันนี้สูบ คืนน้ีตก พรุงนี้ผมสูบตอ 
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อีกเมื่อวานประธานไปผมสูบไมทันเพราะมันเยอะนะครับก็เลยเห็น 
แตวันนี้ฝนไมตก พรุงนี้ประธานไปดูแหงแนนอน ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - หนาโรงแรมอีกนะเพราะวาเห็นถายรูปมานักทองเที่ยวจะลงมา 
ประธานสภา อบจ.นว. ลงไมไดเราจะตองวางแผน มีอีกเรื่องหนึ่งนะตรงที่เราคิดวาเรา 

จะปลูกพืชหรือที่เราจะปลูกตนไมที่เราคิดไว คือดินในบึงฯ ตอนนี้มัน
นาจะเปนหนาดินลองๆ ดูวาเราจะขอเขาเสริมตรงไหนไดบาง 
ที่เราจะปลูกตนไมเอามากองไวเราจะไดไมตองมาหากัน ตอนนี้ดินมันเยอะ 
ดูแลวเขาคงหาที่ทิ้งกันอยูมันก็เปนโอกาสของเราตรงไหนมีที่ที่
เหมาะสมหรือวาสต็อกไดเปนหนาดิน เราก็ควรลงไปดูวาไปขอเขา 
เขามาวางไวอยางไรอยาใหเลอะเทอะ แลวคงอีกสักระยะหนึ่งตอนนี้บึงฯ 
เละมากเลยก็หวงเรื่องน้ําตอนนี้เรื่องระบาย เรื่องทางน้ํา มีทานอื่น 
ที่จะสอบถามไหมคะ เชิญทานชุติมา คะ 

 
นางสาวชุติมา เสรีรัฐ   - คะ เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรคทุกทาน ดิฉันนางสาวชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว อยากจะสอบถามทาง
ฝายบริหารเกี่ยวกับเรื่องโครงการการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี สืบเนื่องจากวาระที่ 17 นะคะ วาโครงการตางๆ หรือ
กิจกรรมที่เราจะสามารถเขาไปมีสวนรวมไดมีกิจกรรมใดบาง นะคะ
เผื่อที่วาทางสมาชิกฯ มีความสนใจที่จะสนับสนุนโครงการตางๆ  
ก็อยากจะใหทํารายละเอียดใหกบัทานสมาชิกฯ ดวยเพื่อที่วาจะไดหนึ่ง
เปนความรูสองเผื่อวาทานสมาชิกฯ เล็งเห็นความสําคัญนะคะ อาจจะ
ใหฝายบริหารตั้งงบประมาณเพื่อที่จะสนองพระราชดําริของพระเทพฯ 
อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะ เรื่องที่สองที่ผานมานะคะก็ตองขอขอบคุณทาง
องคการบริหารสวนจังหวัด นะคะในการที่นําเครื่องจักรเขาในพื้นที่
อําเภอลาดยาว ในการที่ไปชวยภัยแลงก็ดี แต ณ วันนี้ ก็อยางที่ได
กลาวไปเมื่อคราวที่แลวนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณตางๆ นะคะ 
ไมทราบทางฝายบริหารไดสอบถามไปยัง สตง. หรือยังนะคะในการที่
เราจะขอให ณ วันนั้นดิฉันไดพูดวาจะขอใหมีการจัดซื้อเกี่ยวกับเครื่อง
สูบน้ําเนื่องจากวาภัยแลงนาจะผานไปแลว นะคะ ขณะนี้เราก็อาจจะ
เขาสูภาวะน้ําทวมนะคะก็คือจังหวัดนครสวรรคก็จะเปนแบบนี้คะ  
แลงแลวก็ทวม แลงแลวก็ทวม เพราฉะนั้นก็อยากที่จะใหมีเครื่องมือ
เครื่องจักรใหครบนะคะเพื่อที่จะสนองตอบกับจังหวัด กับความ
ตองการของพี่นองประชาชน เพราะวาในสวนของภัยแลงหรือน้ําทวม
การที่เราจัดซื้อแบกโฮรบูมยาว 2 ตัว  น่ีก็มาชวยในการที่จะทําให 
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วัชพืชลอกวัชพืชเพื่อใหน้ําเดินสะดวก แตอีกสวนหนึ่งถามันเกิดน้ําทวม
ขึ้นมาสิ่งที่สําคัญอีกอยางหนึ่งนะคะก็คือปมน้ํา ตรงนี้ก็อยากที่จะฝาก
ทางฝายบริหารดวยวาถาเกิดจัดซื้อไดนะคะก็อยากที่จะใหทางฝาย
บริหารทําโครงการมาแลวก็มาขออนุมัติสภาในการจัดซื้อนะคะ
เพราะวามันมีทั้งทอหนาใหญหนาเล็กก็ดูตามความเหมาะสม 
ตามความเปนจริงนะคะวามันมีความเหมาะสมตรงไหนก็อยากที่ 
จะฝากทานประธานสภาไปยังฝายบริหารดวยคะ ขอบคุณคะ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ครับในเรื่องโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
นายก อบจ.นว.    คือ ขั้นตอนแรกเราตองสมัครกอน สมัครแลวเขาจะรบัหรอืเปลายังไมรู 

ถารับแลวทางโครงการจะกําหนดมาวาเราตองทําอะไรบาง เราจะ
กําหนดเองไมได อันนี้ตองรอนิดหนึ่ง สําหรับเรื่องที่สองนะครับ 
เรื่องเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ําสอบถามแลวมันไมเกินศักยภาพของทองถิ่น
อื่นนะครับ เรื่องเครื่องสูบน้ํา แตเรื่องทอผมวาเราอาจจะซื้อไดเพราะ
เรามีเครื่องสูบน้ําอยูแลวเราอาจจะซื้อเพิ่มเติมในการที่จะชวยตรงนี้ได
นะครับสําหรับเรื่องทอเพราะวามันไมเหมือนเมื่อกอนแลว เราก็อาจจะ
ชวยเรื่องเครื่องจักรได เรื่องที่จะซื้อใหมคงเปนไปไดยาก เราก็ตองซื้อ
อุปกรณเสริมแคนั้นเองเอาทอขนาดกี่นิ้ว เสริมได ครับขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - กรณีแบบนี้กรณีที่เราซื้อเครื่องแลวเรามาตั้งสูบของบึงบอระเพ็ด 
ประธานสภา อบจ.นว.   ของเรา ในกรณีแบบนี้มันเปนไปไดไหมเพราะวาน้ําเยอะ 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - ได ๆ ตั้งในพื้นที่เราได 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญทานนพดล คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ครับ 
ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค ขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับ ตอจากทานสจ.ชุติมา กอนอื่นตอง

ขอขอบคุณทางองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค นะครับ บังเอิญ
ผมไดจัดกิจกรรมทําความดี จิตอาสานะครับ วันนั้นก็ไดรับความ
รวมมือจากองคการบริหารสวนจังหวัดและก็ประสานกับหนวยแพทย 
เคลื่อนที่ทหารพัฒนา ครับ ไดคุณหมอมาจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ มา 
และผมไดขอความอนุเคราะหทางองคการบริหารสวนจังหวัดครับ 
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ไดรวมนําแบกโฮรบูมยาวไปชวยในการกําจัดวัชพืช  วันนั้นก็เลยไดเห็น
การทํางานแลวบังเอิญโชคดี บังเอิญมีเรือของกรมโยธาอยูในพื้นที่พอดี
ในการเก็บผักตบชวา เห็นการทํางานแลวรูเลยครับวาถาเผื่อเรือ 
มีคุณภาพมากกับแบกโฮรบูมยาวหนามันเล็กนิดเดียวกวาจะตักขึ้น 
ที่ละอัน ๆ แตเรือกวาดข้ึนดวยความเร็วมากเคยสอบถามกันเมื่อวันที่
เราประชุมพัฒนาจังหวัดไปรอบหนึ่งนะครับถาเผื่อเราสามารถทําได 
ผมวามีประโยชนมากเลยครับสําหรับเรือที่เก็บผักตบชวา เพราะวาวัน
นั้นทานวิทูร ก็อยูก็ไดเห็นกัน ผมลงในเฟสบุคก็จะเห็นการทํางานของ
เรือตัวนี้นะครับ มีประโยชนมากถาเผื่อวาเราสามารถจัดซื้อไดครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็ไดไปเห็นก็เห็นดวยเชนเดียวกันเพราะวาเรือมันกวาดทีเดียวคือ  
ประธานสภา อบจ.นว.   หนึ่งมันประหยัดเวลา สองเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงกับแบกโฮรของเรา 

 กวาจะตักไดกวาจะเกลี่ยเขามาไดมันใชเวลานานมากแตวามันก็ตอง 
ใชผสมผสานกันถาเปนไปไดลองสอบถามดูวามันใชภารกิจไหมถาเรา 
มีโครงการถาเราเขาไดก็ลองดูนะคะ ก็ฝากไวนิดหนึ่งมันนาจะประกอบ
กันไดดีมีอะไรอีกไหมคะ ทางสมาชิกทานอื่นมีอะไรจะฝากทางสภา 
อีกไหมคะ ถาไมมีสิ่งหนึ่งก็ตองขอขอบคุณกองชาง ซึ่งตอนนี้ไดรายงาน
การทํางานนะคะ เขาไปชวยชวงฉุกเฉิน เชน ภัยพิบัติตางๆ ตอนนี้เขา
ไปในเขตพื้นที่ก็ไดรับรายงานทั้งเขาทั้งออกก็ตองขอชื่นชมนะคะ สิ่งที่
จะฝากอีกเรื่องหนึ่งของกองชางเปนภารกิจที่ทํากันทุกวันเวลาเขาไป
ซอมไปเสริมเสนทางในเขตทานสมาชิกฯ ทานใดก็แจงแบบนี้ดวยนะคะ
เขาแลวก็ออกทาน สมาชิกฯ บางทีจะไดเขาไปดูไดบางแลวก็ไดเขาไป
ประชาสัมพันธไดบางวาเราไดไปทําเพราะลงเฟสบุคทีไรมีแตมาดา
อบจ.บาง ฝากทางทานสมาชิกฯ ดวย เวลาไปทําในเขตทานลงไปดู 
นิดหนึ่งอาจจะสงรูปมาใหทางประชาสัมพันธชวยกันประชาสัมพันธ 
วาเราไปทําอะไรบางเพราะตอนนี้งานซอมสรางเราทํากันทุกวัน
เพราะฉะนั้นฝาก ผอ. ดวยไปประชุมดวยวาใหแจงทานสมาชิกฯ เขาไป
เขตใดเชิญทานสมาชิกฯ เขาเขาไปรวม ไปดู ไปทําแลวก็สงเปนเฟสบุค 
หรือประชาสัมพันธกันบางนะคะในเรื่องแบบนี้เพราะเราโดนรองเรียน
เยอะมากพอโดนทีไรทั้งอําเภอ ทั้งจังหวัดอะไรก็ อบจ. ๆ เสนทางเรา
มันเยอะ นะก็ฝากไวนิดหนึ่งแตตองชื่นชมแลวตอนนี้ รายงานแลวมี
การลงรายละเอียดบาง นะคะก็ตองขอชื่นชมไวแตวาใหตอเนื่องนะคะ 
สมาชิกฯ ทานใดมีอะไรอีกไหมคะ ถาไมมีขอปดการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 
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